



ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๘๓๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ ๙

เรียน นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

๒. ตารางเรียนฯ จำนวน ๑ ชุด

๓. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ทะเบียนประวัติ จำนวน ๑ ฉบับ

๕. เอกสารการลงทะเบียน จำนวน ๑ ฉบับ

๖. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

๗. แผนที่สถานที่ฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ต้องการให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในระหว่างมิติของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติของพื้นที่ (Area) เพื่อเป็นกรอบและทิศทางสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานให้เกิดความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกันภายใต้หลักการบริหารงานโดยยึดยุทธศาสตร์ (Strategy - Based Management)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอันเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กระทรวงมหาดไทย โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๔ ดังนั้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกันภายใต้หลักการบริหารงานยึดยุทธศาสตร์ (Strategy - Based Management) โดยการพัฒนาขีดสมรรถนะให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่ต้องทำหน้าที่ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัด/รองปลัด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยสำนักสรีพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นตามกลุ่มจังหวัด (OSM) การศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานที่

/สถานที่ฝึกอบรม...

สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ค่าลงทะเบียน จำนวน ๒๙,๕๐๐ บาท/คน (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ชำระโดยผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายในเวลาที่กำหนด โดยธนาคารจะออกใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่นส่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ คน หรือผู้ปฏิบัติงานในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๒ คน เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยประสานงานกับ นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย ช โชคชัย คำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖, ๐-๒๕๑๖-๔๒๓๒